

## Tấm gương “Người tốt việc tốt” trong ngành giáo dục

Là một cô giáo có bề dày kinh nghiệm 23 năm gắn bó với nghề giáo, nhiều năm liền được nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận, không những thế cô giáo Hoàng Thị Tứ còn được nhiều người biết đến là một người có trách nhiệm, luôn đồng cảm và sẻ chia với anh chị em đồng nghiệp trong khối 5 cũng như trong trường Tiểu học Nguyễn Trãi.



*Cô giáo Hoàng Thị Tứ bên học sinh thân yêu trong ngày khai giảng  
- Trường Tiểu học Nguyễn Trãi*

Cô giáo Hoàng Thị Tứ đã có nhiều năm công tác tại một trường Tiểu học ở Thái Bình, sau đó cô chuyển về công tác tại trường Tiểu học Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân, Hà Nội. Với tấm lòng của một người yêu nghề mến trẻ, cô tự nhủ rằng trách nhiệm của mình là phải tận tâm trong mỗi tiết học. Cô luôn truyền được cảm hứng và tình yêu học tập đến với mỗi học sinh, những tiết học rất sôi nổi, gây sự hứng thú giúp các em tiếp thu được nhiều kiến thức qua mỗi bài học. Cô luôn có phương pháp dành riêng cho từng đối tượng học sinh để giúp các em nắm chắc kiến thức và hiểu bài.



Nhiều người biết đến cô Tứ không chỉ là giáo viên dạy giỏi, một giáo viên chủ nhiệm đầy tâm huyết và trách nhiệm, cô Tứ còn được mọi người biết đến bởi tấm lòng thơm thảo, nhiệt tình tham gia công tác Công đoàn. Trong những năm qua, cô Tứ luôn quan tâm, giúp đỡ những thành viên trong tổ, dìu dắt những thành viên mới, coi đồng nghiệp như những người thân trong gia đình.

Cô giáo Hoàng Thị Tứ tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trường tiểu học Nguyễn Trãi đã nhiều năm và luôn nhận được sự tín nhiệm, tin yêu của các chị em trong trường. Cô Tứ luôn tìm tòi các hoạt động phù hợp, nội dung sinh hoạt sinh động, hấp dẫn, biện pháp tích cực cho hoạt động công đoàn, gắn kết các thành viên trong tổ nói riêng và trong trường nói chung.



Một trong những việc làm cụ thể, thiết thực nhất mà cô để lại ấn tượng trong cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đó là cô rất quan tâm tập hợp, phát triển đoàn viên Công đoàn. Cô giáo Tứ cùng Ban chấp hành Công đoàn trường thực hiện



tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên chấp hành chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của cơ quan; tuyên truyền, triển khai nghị quyết và văn bản của Công đoàn các cấp. Cô còn phối hợp chặt chẽ với bộ phận chuyên môn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, kết hợp lồng ghép thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của công đoàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động trong nhà trường, trong công đoàn, giáo dục đạo đức, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho đoàn viên; tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia bồi dưỡng các lớp học cảm tình Đảng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng.

Bên cạnh đó, cô còn tham mưu và phối hợp chặt chẽ với nhà trường thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên; tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn của trường tạo điều kiện và tổ chức nhiều sân chơi hấp dẫn cho đoàn viên công đoàn và học sinh nhân các ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Nhà giáo Việt Nam 20/11, Quốc tế Phụ nữ 8/3...; chỉ đạo Ban nữ công tổ có những hoạt động ý nghĩa, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nữ tham gia các hoạt động, phong trào của phụ nữ nói riêng và của toàn trường nói chung; kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên đi học, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ; tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người thân của họ những lúc ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

Trong suốt 23 năm gắn bó với nghề giáo, cô Tú luôn nhận được danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tấm gương của cô Tú đã được cán bộ, giáo viên nhà trường chọn là một điển hình để học tập và noi theo. Những việc làm của cô đã tạo được sức lan tỏa trong nhà trường. Tận tâm trong sự nghiệp trồng người, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và luôn trăn trở để tìm sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, cô giáo Hoàng Thị Tú thực sự là một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

*Nguyễn Minh Hằng-Giáo viên khối 5*